

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ม.อ. และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกินฯ ปี 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิน เล่าเกเช่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563 ดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ คณะแพทยศาสตร์



ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นจิตแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหนึ่งในคณะที่ทำงานเรื่องกลุ่มโรคจิต ในด้านผลงานทางวิชาการ ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ มีผลงานทั้งที่เป็นงานวิจัย และตำรามากกว่า 150 ผลงาน เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตแพทย์ของอาเซียน ประธานสมาพันธ์ของสมาคมจิตแพทย์ในทวีปเอเชีย ได้รับรางวัล “คนดีศรีสงขลา” ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ เป็นผู้บุกเบิกและนักพัฒนาจนทำให้จิตเวชศาสตร์ได้มีอนุสาขาใหม่ 2 สาขา คือ จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน



รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนำแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome based education : OBE) โดยเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่มีการบรรยายเป็นหลัก ไปเป็นห้องเรียนของการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีบทบาทเชิงรุก และอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้คำแนะนำ จัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีการนำรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์มาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ดูง่ายขึ้น ผลงานเรื่อง “การพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 1 2 3” ได้รับรางวัลด้านการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับดี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



**รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลาป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลาป์ มณีรัตน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 2 อันดับ
แรก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภ
ศิลาป์ มณีรัตน์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นหลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลาป์ มณีรัตน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 และได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน



**ศาสตราจารย์ ดร.รวี เกียรติไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่าง
ดีเด่นด้านบริการวิชาการ**

ศาสตราจารย์ ดร.รวี เกียรติไพศาล มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจุลินทรีย์
และเชื้อก่อโรคสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคในช่องปาก ในการสร้างผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นำไปสู่การให้บริการทางวิชาการที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย จนได้รับรางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ในปี 2559 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ใน
เรื่องการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ ศาสตราจารย์ ดร.รวี เกียรติไพศาล

เป็นผู้อำนวยการของสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด มามากกว่า 10 ปี และได้นำความเชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอด และพัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอน ให้น่าสนใจและนำความรู้ที่ทันสมัยมาสอดแทรกในเนื้อหาอย่าง
ต่อเนื่อง



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ มีผลงานโดดเด่นทางด้าน
การสร้างสรรคศิลปะที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ได้หยิบยกเรื่องราว
ความงามด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่นมลายูของจังหวัดชายแดนภาคใต้
มาเป็นแรงบันดาลใจและการกำหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และเป็นสื่อ
สำคัญในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีงาม
ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สาธารณชนภายนอกได้รับรู้ทั่วกัน และส่งเสริม
ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่เวทีการเผยแพร่และการประกวด



**ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดววรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่าง
ดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา**

ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดววรรณ สนับสนุนให้นักศึกษาบริหารจัดการและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาเอง เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาในการเข้ารับคำปรึกษาทั้งในด้านวิชาการและเรื่องส่วนตัว ให้คำปรึกษาด้วยความเป็นกันเองทำให้นักศึกษามีความคุ้นเคย และให้ความไว้วางใจกล้าเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องต่างๆ อีกทั้งเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนในการสังเกตพฤติกรรมและสภาวะทางอารมณ์ของนักศึกษาซึ่งนำไปสู่การให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที ได้รับรางวัลอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560-2562



**รองศาสตราจารย์นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น**

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ เป็นกำลังสำคัญในด้านการทำวิจัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาเป็นงานวิจัยได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาแพทย์คนอื่น ๆ ในการทำวิจัย ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ มีโครงการวิจัยที่ดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปแล้วทั้งสิ้น 25 ผลงาน เป็นอาจารย์ที่เลี้ยงเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) เนื่องจากเป็นอาจารย์คนแรกในสาขาวิชาที่ผ่านการประเมิน PSU-TPSF และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน เป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดยได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและติดตามจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปพร้อมบริโภค ทำให้โรงงาน

อุตสาหกรรมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในสายการผลิตและสามารถหาแนวทางการป้องกันได้อย่างทันท่วงที และพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อ แบบรวดเร็ว ตอบโจทย์อุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยาอาหารและความปลอดภัย ทั้งได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด ๒๐ อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science



**รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอ็กอีน เล่าเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563**

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ได้จัดทำหนังสือ ตำราหลายเรื่อง มีความทันสมัยและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีผลงานวิจัยที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคุ่มน้ำโขงและเอเชีย ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ.2556 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
